
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 4/๒๕๖4 

วันพุธ ที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 9.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
----------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

3. อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุง้ กรรมการ 

4. อาจารย์วชรินนท์ แก้วตาปี กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศรี  กรรมการ 

7. อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน ์ กรรมการ   

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร  กรรมการ 

9. ว่าที่รอ้ยตรีอานนท์ มะโนเมอืง กรรมการ 

10. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี กรรมการ   

11. นายภาสกร แหง่ศักดิ์ศรี กรรมการ 

12. นายอานนท์ ผัดแปง กรรมการ 

13. นายธีรพงศ์ เตชาติ กรรมการ 

14. นายทวีวัฒน์ หนักแนน่ กรรมการ 

15. นายธนะโชค สันต์สวัสดิ ์ กรรมการ 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

17. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

18. นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษา ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวกัลยกร สุสิงโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการรับรองรายงานประชุมฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.0๐  น. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนต าแหน่งที่ว่าง (คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี) พ.ศ. 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนต าแหน่งที่ว่าง (คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ว่าเนื่องจากไม่มีผู้สมัครเป็น

กรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจ า จึงยุติการเลือกกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจ าที่

เลือกจากคณาจารย์ประจ าที่เลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 รายงานผลการสอบถามของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยงบอุดหนุนประเภทงบอุดหนุนทั่วไป 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการสอบถามของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยงบอุดหนุนประเภทงบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งได้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยผลการสอบถามพบว่า พนักงาน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.05) เห็นด้วยกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยน าเสนอเมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2564 โดยบริหารให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนได้รับงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนทั่วไป 

โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการ แบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่  ค่าจ้างและสวัสดิการรูปแบบเดิม มีผู้เห็นด้วย             

ร้อยละ 8.42 ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงและจัดสวัสดิการรูปแบบเดิม มีผู้เห็นดว้ยมากที่สุด คือ ร้อยละ 

60.66 ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงจัดสวัสดิการรูปแบบเดิม และปรับเพิ่มค่าจ้างไม่เกิน 0.05 แต่ยุบเลิก

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีผู้เห็นดว้ย ร้อยละ 7.87 ไม่เลือก รอ้ยละ 0.11 และพนักงานมหาวิทยาลัยไม่

เห็นด้วยร้อยละ 20.33  
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ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าได้ใหข้้อสังเกตว่า

แบบสอบถามดังกล่าวไม่ครอบคลุมข้อค าถามตามที่อนุกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการ

ด าเนนิการอันเนื่องมาจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้มีมติไว้ อีกทั้งไม่มขี้อมูลสรุปรายงานใน

ส่วนที่บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 จ านวนนักศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัว ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2564) โดยให้สังเกตจ านวนนักศึกษาที่ช าระเงินแล้วในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยังไม่ถึงจ านวน 

3,000 คน 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

1.4 กรณกีารขอปรับเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน

ร้อยละ 8 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าค าตอบกระทู้เรื่องการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนร้อยละ 8  โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ และเห็นชอบประมาณการวงเงินงบประมาณส าหรับการ

เยียวยา โดยย้อนหลังไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 และกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ยังคงสถานภาพอยู่ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ให้ได้รับอัตราเงินเดือนบรรจุใหม่ ขณะนี้

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี รายละเอียดเพิ่มเติมใน

เอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 125 ง หนา้ 24 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

1.5 กรณอีัตราเงินเดือน 1.5 – 1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัย และร่าง

พระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าค าตอบกระทู้ เรื่องการสร้างความมั่นคงให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... กรณีอัตราเงินเดือน 1.5 – 1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัย ศาลปกครองสูงสุด ในคดี

หมายเลขด าที่ อ.333/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.854/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563        

ได้พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกกฎกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มีผลกับ

ผู้ฟ้องคดีเท่านั้นมิได้ผูกพันกับบุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัยเดียวกันและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแหง่อื่น 

และทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือตอบชี้แจงที่ประชุม

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแหง่ประเทศไทย (ทปสท.) โดยตรง คณะกรรมการข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) เห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาซักซ้อมความเข้าใจตาม

มติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของ

คณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเกิดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวมถึงช่วยลดการ

ฟ้องร้องด าเนนิคดีที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วน ร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  ตามที่ประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เสนอแนวทางสร้างระบบมาตรฐานวิชาชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเสมอภาคให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณารายประเด็น จึงยังไม่มี

ข้อยุติและเห็นควรน าเรื่องประเด็นการบริหารงานบุคคลกลับมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็น

ข้อเสนอเชงินโยบายร่วมกันในแตล่ะประเด็นในโอกาสต่อไป 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจ้งรายงาน



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3/2564 วันที่ 10 มีนาคม 

2564  เพื่อน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

ประชุม  
 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.๑ ทบทวนแนวทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม

น าเสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการไปแล้วนั้น หากยังคงรูปแบบโครงสร้างไว้ ต้องก าหนดกิจกรรมภายในให้ชัดเจนในคณะกรรมการ

แต่ละฝ่าย แต่ละชุดโดยให้สัมพันธ์กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้าน

บริการวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่ไม่

เป็นธรรม หรอืยุบโครงสร้างเดิมทั้งหมดโดยจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อด าเนินงานเฉพาะกิจ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) นายยงยุทธ  แสนใจพรหม ให้ข้อสังเกตว่าการแบ่งเป็นฝ่ายในลักษณะปัจจุบันเมื่อ

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid - 19) ก็ท าให้ฝ่ายที่แบ่งไว้บางฝ่ายไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้ หากต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีกิจกรรมที่สามารถท าได้ใน

สถานการณป์ัจจุบันจงึควรแตง่ตัง้คณะท างานเฉพาะกิจดีกว่า 

2) นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์ เห็นด้วยกับนายยงยุทธ  แสนใจพรหม เนื่องจากการ

ด าเนินการงานตามฝ่ายที่ได้แบ่งไว้ 3 ฝ่ายนั้น บางฝ่ายต้องมีผู้เช่ียวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงต้องแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเพื่อ

ด าเนนิการ 

3) อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง กล่าวถึงการท างานตามฝ่ายที่ผ่านมา ยังไม่สามารถ

ขับเคลื่อนได้มากนัก การแต่งตั้งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจที่สามารถน าบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

มาร่วมขับเคลื่อนได้นา่จะช่วยใหก้ารขับเคลื่อนภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มากกว่า 

4) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง กล่าวถึงการด าเนินการที่ผ่านมา โดยส่วนมากอยู่ใน

รูปแบบของกึ่งกรรมการ ใช้การประสานงานโดยตรงกับบุคคล ซึ่งหากปรับรูปแบบการด าเนินงานเป็น

อนุกรรมการก็น่าจะท าให้การขับเคลื่อนงานดียิ่งขึ้น เนื่องจากบางคนก็เช่ียวชาญในหลายงาน หากงาน

บางงานต้องการการระดมความคิดเห็นก็แต่งตั้งอนุกรรมการจากหลายๆ คน 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

 ที่ประชุมได้ท าการลงมติให้ยุบเลิกโครงสร้างฝ่ายงานทั้ง 3 งานลง โดยให้ขับเคลื่อนงานใน

รูปแบบแต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินงานเฉพาะกิจ โดยกรรมการเห็นด้วยจ านวน 14 คน งดออกเสียง 2 คน 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบยุบเลิกโครงสร้างฝ่ายงานเดิม และพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบ

อนุกรรมการตอ่ไป 

 

3.2 การจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยได้ร่วมกันพิจารณาการจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดท า
แผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาและมีข้อสรุปว่าไปศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมีประเด็นการไปศกึษาดูงานดังนี้ 

1) การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2) การบริหารงานบุคคล (สวัสดิการ เชน่ การเตรียมตัวก่อนเกษียณ / 1.5 – 1.7 / การเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ / การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย / การสร้าง
ความรว่มมอืของคนในองค์กร) 

3) การบริการวิชาการ (การหารายได้ / เครือขา่ยความร่วมมอืกับเอกชนและหน่วยงานต่างๆ / 
การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ) 

4) บทบาทการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

โดยมีมติเห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการประสานด าเนินการต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ได้ร่วมพิจารณาไว้ จึงน าเสนอ

เพื่อให้กรรมการร่วมพิจารณาการด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ควรชะลอโครงการโดยปรับแผนไปในพื้นที่ปลอดภัย และปรับลดระยะเวลาการ

เดินทางไปศกึษาดูงานเนื่องจากเปิดภาคการศกึษาแล้ว อีกทั้งดูตามสถานการณค์วามเสี่ยงปัจจุบัน 

2) สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณไปจัดประชุมเหมือนครั้งที่จัดการประชุมที่เชียงดาว

ได้หรอืไม่ 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบให้ชะลอใหโ้ครงการศกึษาดูงานออกไปก่อน และมอบทีมเลขาศกึษาปรับแผน 

 

3.3 การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

หารือที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนต าแหน่งที่ว่าง (คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) พ.ศ. 2564 ที่ยุติการเลือกกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจ าที่เลือกจากคณาจารย์

ประจ าที่เลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการสภาประเภท

คณาจารย์ประจ า ซึ่งท าให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีจ านวนลดลง ซึ่งเป็นไปได้อยากให้

มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้เข้ามามีสว่นร่วมในการเป็นกรรมการ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) เนื่องจากช่วงเวลาการรับสมัครครั้งที่ผ่านมาอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และปิดภาคการศึกษา การรับรู้ข่าวสารการรับสมัครอาจไม่ทั่วถึงควร

ประสานงานให้ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ ง โดยแทน

ต าแหน่งที่วา่งจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

2) มีข้อสังเกตว่าคุณสมบัติผู้สมัครกรรมการค่อนข้างสูงมาก และคุณสมบัติผู้ลงสมัคร

ต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมไปถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจ ามีคุณสมบัติสูงยิ่งกว่าต าแหน่งอธิการบดีอกีด้วย 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบให้ประสานมหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการใหม่อีก

ครั้ง โดยแทนต าแหน่งที่ว่างจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และรับรอง

มตทิันที 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
 

๔.1 แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม

น าเสนอที่ประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ โดยร่วมกันพิจารณาประเด็น



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

ปัญหาที่เกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน การเข้าถึงสิทธิประโยชน ์การมสี่วนรว่ม  
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) เห็นด้วยกับการตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางฉบับใช้มายาวนานมากแล้วไม่เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ

เกิดการมีส่วนรว่ม ทั้งนีส้ามารถสะท้อนบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เป็นอย่างดี 

2) ในการนัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นควรนัดเวลารวมส าหรับการ

ประชุมอนุกรรมการต่อในภาคบ่ายด้วย 

3) ควรก าหนดขอบเขตประเด็นการศึกษา เนื่องจากข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก ทั้งนีใ้ห้อนุกรรมการเป็นผู้วางขอบเขตล าดับความส าคัญเอง  

4) อนุกรรมการไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งเพียงผู้ที่เป็นกรรมการภายในเท่านั้นอาจทาบทาม  

ผูท้ี่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญทางกฎหมายจากภายนอกมาเป็นอนุกรรมการร่วมด้วย 

5) บางระเบียบประกาศยังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่มีความชัดเจน ท าให้ผู้น าไปปฏิบัติ   

ไม่มคีวามเข้าใจไม่เอือ้อ านวยต่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

6) อนุกรรมการอาจแต่งตั้งศึกษาเฉพาะทีละเรื่อง ซึ่งการศึกษาเรื่องหนึ่งอาจเชื่อมโยง

ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งต่อได้ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การหารายได้ของมหาวิทยาลัย การร่วม

ลงทุนจากแหล่งเรียนรู้ จากผู้ประกอบการ เป็นต้น  

7) อนุกรรมการมีหน้าที่ศึกษาและสามารถมีข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง หรือยกร่าง

ระเบียบ ประกาศ เสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

8) เห็นควรมีอนุกรรมการชุดหลักที่ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเมื่อได้

ท าการศึกษาวางขอบเขต และประเด็นการศึกษาแล้ว เสนอตั้งอนุกรรมการชุดย่อยเพื่อศึกษาเฉพาะ

เรื่องได้โดยมีตัวแทนหลักคือกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งนี้ให้ประธานอนุกรรมการ 

สรรหาบุคคลภายนอกและที่ปรึกษาเพิ่มเติมด้วย รายชื่อคณะอนุกรรมการการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  นทีประสิทธิพร เป็น ประธานอนุกรรมการ 

 อาจารย์วชรินนท์  แก้วตาปี   เป็น อนุกรรมการ 

 อาจารย์ตุลยนุสรญ์  สุภาษา   เป็น อนุกรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค เป็น อนุกรรมการ 

 นายภาสกร  แหง่ศักดิ์ศรี   เป็น อนุกรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เตชาต ิ   เป็น อนุกรรมการ 

 นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์   เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นางชลธิชา  ชัยสุวรรณ   เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 
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9) เห็นควรมีอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์และเครอืข่าย ได้แก่ 

 ว่าที่รอ้ยตรีอานนท์  มะโนเมอืง   เป็น ประธานอนุกรรมการ 

 อาจารย์ ดร.กันยารัตน์  รินศร ี   เป็น อนุกรรมการ 

 นายธนะโชค  สันต์สวัสดิ ์   เป็น อนุกรรมการ 

 นายอานนท์  ผัดแปง   เป็น อนุกรรมการ 

 นางสาวฉัตราภรณ์  กาวี   เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นางชลธิชา  ชัยสุวรรณ   เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ

อนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์และเครือขา่ยตามข้อเสนอแนะ โดยรับรองมติทันที 

 

4.2 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ในการด าเนินการ 

  ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ในการด าเนินการของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับจัดสรร 232,500 บาท 
ปัจจุบันคงเหลอื 120,004 บาท 

2) โครงการจัดท าโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับจัดสรร 5,000 บาท ปัจจุบัน
ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

3) โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
น ามาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ได้รับ
จัดสรร 247,100 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 222,410 บาท 

4) การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม่ ได้รับจัดสรร 42,500 บาท ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย 

 มขี้อสังเกตคือโครงการจัดท าโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการจัดประชุมสัมมนา

วิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย 

แต่ทั้งนี้การจัดท าโพลอาจด าเนินการในรูปแบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้งบประมาณดังเช่นการจัดท าโพล

ในครั้งก่อน แต่ในส่วนของการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอหารือกับทางกรรมการว่าจะมีการด าเนินการจัดหรือไม่ และหากจัด

เห็นควรจัดในรูปแบบใด ในช่วงเวลาใด รวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจในการจัด 
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ควรจัดสัมมนาใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยดีหรือไม่ 

2) หากเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่มากนัก ซึ่งอาจท าให้

ได้จ านวนไม่ถึงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) หากเป็นหัวข้อที่หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเป็นงานหลักจัดอยู่แล้วอาจท าให้เกิดความ

สับสนหากการให้ความรู้น้ันมีแนวทางไม่เหมอืนกัน 

4) หัวข้อการท าผลงานทางวิชาการมีหลายหน่วยงานที่จัดแล้วหลายครั้ง แต่การที่ท า

ผลงานทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งได้น้อยปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่การไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว       

แตเ่นื่องจากมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค ดังนัน้ควรท าโพลสอบถามปัญหาอุปสรรคของการท าผลงาน

ทางวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไร  

5) หากท าในรูปแบบจัดประชุมสัมมนา KM เพื่อสกัดปัญหาอุปสรรคและความต้องการ

ต่างๆ ผู้ที่ได้รับผลกระทบปัญหาบางอย่างจะไม่กล้าเปิดเผยตนเพื่อบอกเล่าได้ เนื่องจากการเปิดเผย

ข้อมูลอาจส่งผลเสียแก่ผู้บอกเล่า 

6) การจัดประชุมสัมมนาควรเป็นเรื่องที่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้า การประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่ทางสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการได้ไปร่วมประชุมรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ซึ่งน่าจะท าให้มี

ผูส้นใจเข้าร่วมสัมมนามากขึ้น 

7) เห็นควรจัดท าโพลเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการ 

และสายสนับสุนน โดยผู้รับผดิชอบ ได้แก่  

 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  แสงแก้ว   เป็น ประธานอนุกรรมการ 

 อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุง้   เป็น อนกุรรมการ 

 อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน ์   เป็น อนกุรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เตชาต ิ   เป็น อนุกรรมการ 

 นายภาสกร  แหง่ศักดิ์ศรี   เป็น อนุกรรมการ 

 นางสาวฉัตราภรณ์  กาวี   เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นางชลธิชา  ชัยสุวรรณ   เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 

8) เห็นควรมอบ อาจารย์ ดร.กันยารัตน์  รินศรี คิดหัวข้อการจัดประชุมสัมมนา และ

เขียนโครงการน ามาเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบในการด าเนินการมอบหมายเกี่ยวกับการจัดท าโพล และการจัดประชุมสัมมนา

ตามข้อเสนอแนะ และน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 ค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565  

  ของส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ
ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 25 มถิุนายน 2564          มี
รายละเอียดเบือ้งตน้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอรับจัดสรรเพิ่มขึ้น 49,800 
บาท เนื่องจาก จ านวนคณะกรรมการเดิมมีจ านวน 22 คน มแีผนการจัดประชุม 10 ครั้ง 
เพิ่มขี้นโดยค านวณจากจ านวนคณะกรรมการ 21 คน แต่มีแผนการจัดประชุม 12 ครั้ง 
เป็นจ านวนเงิน 282,300 บาท 

2) โครงการจัดท าโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอรับจัดสรรเท่าเดิม 5,000 บาท  
3) โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

น ามาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ขอรับจัดสรรเท่าเดิม 247,100 บาท 

4) การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม ่ขอรับจัดสรรเท่าเดิม 42,500 บาท 

 ทั้งนี้ยอดงบประมาณดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน ามาแจง้ที่ประชุมต่อไป  
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อไป 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมร่วมกันก าหนดการประชุม โดยเบื้องต้นขอก าหนดให้จัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดือน ในการประชุมครั้งต่อไป คือวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วันพุธที่ 16 มถิุนายน ๒๕๖4 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 

 

ชลธิชา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูช่้วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


